

เกษตรฯสั่งเข้มห้ามเผาในพื้นที่นิคมสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ระหว่างเดือนพ.ย.-ก.พ. ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร และการเผาในพื้นที่เกษตร เช่น การเผาใบอ้อย ตอซังฟางข้าว และตอซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้ภาคเกษตรกรรม เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาฝุ่น PM 2.5

ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้การกำกับดูแลของนางนงนุช ภิญญิตินวัฒน์ รว.เกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญเรื่องแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นอย่างมาก เนื่องจากเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วน จึงออกแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ภาคการเกษตรในพื้นที่นิคมสหกรณ์

โดยสั่งการ ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ที่มีพื้นที่ Hotspot ให้กำชับกวาดขัน “นิคมสหกรณ์” ในพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

PM 2.5 ไม่ให้มีการเผาในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์โดยเด็ดขาด หากตรวจสอบพบว่ามีเกษตรกรสมาชิกที่ฝ่าฝืนเผาในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการชะลอการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) และชะลอการได้รับหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) รวมทั้งจะไม่ได้รับการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/เงินอุดหนุนของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม นิคมสหกรณ์ต้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายเดือน ภายใต้มาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี พ.ศ.2568 ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบ ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน จนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2568 เป็นต้นไป เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รวบรวมผลการดำเนินการ และรายงานให้กรมควบคุมมลพิษทราบเพื่อวางแผนดำเนินการต่อไป



ควงเขียน...อิทธิเดช ทองใจสด นายอบจ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางศรีศักดิ์ หมอนน้อย รองนายกอบจ. วีระวัฒน์ วิมลม่วงพุดอง ที่ปรึกษานายก อบจ. ส่วราย เจาะแค้นหอม เลขาธิการนายกอบจ.เพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยน้ำกั๊ก ต.วังบาล อ.หมอนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ เพื่อติดตามการให้บริการด้านสาธารณสุข และสอบถามข้อจำกัดในด้านต่างๆ เพื่อหาหนทางในการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกในการบริการให้แก่ประชาชน

ขึ้นเวทีปราศรัยช่วย 'วีระเดช ภูพิลิสฐ์' / ซึ่งเก้าอี้้นายกอบจ. **ปชช.ระดมแกนนำลงพื้นที่ล่าพูน**

ล่าพูน : ที่ตลาดจตุจักร พรรคประชาชนเปิดเวทีปราศรัยใหญ่ ที่ล่าพูน โดยมี นัฎฐพงษ์ เรืองปัญญาดี หัวหน้าพรรคประชาชน พร้อมด้วย วีระเดช ภูพิลิสฐ์ เป็น ส่วนปลูก สส.ล่าพูน พรรคประชาชน ปิยะ บุตร และแกนนำ ผู้ช่วยหาเสียง ชัยวัชร์ ตูลาลอน ผู้ช่วยหาเสียง ทนาย จิรัฐเรือง กิจ ผู้ช่วยหาเสียง และวีระเดช ภูพิลิสฐ์ ผู้สมัครนายกอบจ.ล่าพูน ขึ้นปราศรัย

นายอนนท วิจารณ์เรือกิจ ผู้ช่วยหาเสียง ขึ้นเวทีปราศรัยท่ามกลางเสียงปรบมือจากประชาชนที่มาร่วมชม โดยกล่าวว่า ล่าพูน การเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าล่าพูน นายอบจ.ล่าพูนมีงบประมาณบริหาร 400 ล้านบาท หากอยู่ 4 ปี จะมียอดเงินจากภาษีของ

ประชาชนมาบริการจังหวัด รวมแล้ว 1,600 ล้านบาท ภายใต้ถูกนำมาบริหารเป็นของประชาชนควรบริหารอย่างไรกับบริการแบบใหม่ในมิติต่างๆเหมือนที่ดำเนินมาคนล่าพูน ซึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากภาษีจากการบริหาร และประชาชนควรสนใจการเมืองที่จะระดับท้องถิ่น ระดับประเทศเพราะภาษีของประชาชนจะถูกการเมืองนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือหาประโยชน์ ใครเข้าไปรับรู้ หากผู้สมัครพรรคได้รับการเลือกตั้งก็จะจัดการเมืองไม่โปร่งใสเกิดขึ้น ให้ประชาชนได้รู้ครบถ้วนไปพร้อมกัน ต้องสร้างการเมืองให้โปร่งใสเกิดขึ้น

นายวัชรพงษ์ เรืองปัญญาดี หัวหน้าพรรคประชาชน ซึ่งปราศรัยปิดท้าย ด้วยแนวทางการพัฒนาล่าพูนที่เป็นทั้งเมืองอุตสาหกรรมและเมืองเกษตร โดยล่าพูนมีพืชเศรษฐกิจสำคัญ นำส้มป่นสมุนไพรจางยาแล้วจึงมาสารวัตรจึงผลิตได้อีก ส่วนการประกอบอาชีพที่นำส้มป่นสมุนไพรซึ่งวิสาหกิจชุมชนให้มาขึ้นพรรคพร้อมสนับสนุนสนทนการเลือกตั้งนี้พรรคประชาชนมีความพร้อมอยากเปลี่ยนแปลงเพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนปรีวิวิธีคิดเปลี่ยนล่าพูน วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ขอให้เลือก "อง" วีระเดช ภูพิลิสฐ์ ผู้สมัครนายกอบจ.ล่าพูน เบอร์ 1 พร้อมทั้งผู้สมัคร ส.อบจ.ล่าพูนทุกคน

'อรรถัญญา' ลงพื้นที่หาเสียงวันแรก ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา

สมุทรปราการ : สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา หลังจากที่นางอรรถัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา เมื่อวันที่ 6 - 10 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา และกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 นี้ ขณะที่มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา จำนวน 2 คนคือ นางอรรถัญญา สุวรรณบุตร ผู้สมัครหมายเลข 1 และนางสาวจริยา พลน้อย ผู้สมัครหมายเลข 2

รายงานพิเศษ

นครพนม อติธนายกา ทักษิณ ลุยปราศรัย 3 เวทีรวด รำลึก 20 ปี เคยมา ครม.สัญจรที่นครพนม หุดโครงการสะพานข้ามโขง เมื่อปี 47 อื้อฮ่าว นครพนม หากรัก อติธนายกา ทักษิณ ต้องเลือก อนุชิต หงษ์น้ำ นายอบจ.นครพนม เบอร์ 8 พรรคเพื่อไทย มั่นใจ นครพนม ต้องได้รับการพัฒนาดีกว่านี้ ชูนโยบายปราบปรามยาเสพติดจริงจัง ผ่าถึงพ่อค้ายาเสพติด ทักษิณกลับมาแล้ว เราชงใจ

'ทักษิณ' อ่อนเลือก 'อนุชิต' มั่นใจ นครพนมต้องได้รับการพัฒนาดีกว่านี้



ทักษิณนครพนม พรรคเพื่อไทย สำหรับแกนนำคนสำคัญของเมืองร่วมปราศรัย มีนางนพพรเจษฎาธิ์ รองคณบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พรรคเพื่อไทย นายอัครเกียรติพงษ์ สมบูรณ์ชัยชัย ชื่อ นายสุทิน คลังแสง

2547 ในช่วงนี้เป็นการรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 3 นครพนม - คำม่วน รวมถึงผลักดันให้มีการก่อตั้ง หมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนาม เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ออบุคบูรณาการนครพนม ที่ตั้งจังหวัด อติธนายกาทักษิณ รักพรรคเพื่อไทย ผ่าเลือก อนุชิต ผู้สมัคร นายกอบจ.นครพนม เบอร์ 8 มาทำงานพัฒนา

คนอยู่บุรีรัมย์ มั่นใจว่า นครพนม จะต้องมีการพัฒนามากกว่านี้ นโยบายพรรคเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ของรัฐบาล ถือเป็นนโยบายสำคัญ ที่จะดูแลพี่น้องประชาชน รวมถึงนโยบายแก้ไขปัญหปราบปรามยาเสพติด จะลงมือจริงจัง ผ่าไปถึงพ่อค้ายาเสพติด ว่าทักษิณกลับมาแล้ว ถึงจะแค่ แต่ยังมีไฟในการช่วยรัฐบาลแก้ไขปัญา



มอบบ้าน...คร.ณณานิศา กลีบบ้านเกาะ ในฐานะผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบ ที่ดินโฉนดที่ดิน ขนาดที่ดิน นายอำเภอบ้านแพ้ว รวมทั้งที่อสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งพร้อมที่ดิน 36 ไร่ตามโครงการสร้างบ้านกึ่งเกษมชนชาวปดี่ด้อย จ.สมุทรสาคร ที่ตำบลเจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

นายทักษิณ ชินวัตร อติธนายกรัฐมนตรี นำทีมแกนนำการเมืองคนสำคัญลงพื้นที่ปราศรัยหาเสียง วันที่ 3 เวทีรวด มีเวทีวิทยุวิทยุชุมชน เวทีหอประชุมอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง อ.เมืองนครพนม และเวทีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ.ศรีสงคราม ทูกว่าที่ถือว่ามีความร่วมพลังปราศรัย ดึงดูดทุกเวที ไม่ต่ำกว่าเวทีละหมื่นคน เพื่อสนับสนุน นายอนุชิต หงษ์น้ำ ผู้สมัคร นายก อบจ.นครพนม เบอร์ 8

อติธ นายอภิรักษ์ นายอนุชิต เรียมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ นายวัชรพงษ์ เรืองปัญญาดี สส.บัญชีรายชื่อ นางสาวจิตติมา สวัสดิ์ผล สส.บัญชีรายชื่อ รวมถึงแกนนำครอบครัวเพื่อไทยในพื้นที่ เช่นคุณนงเยาว์ ที่สอดคล้องนโยบายของรัฐบาล ที่จะสานต่อพัฒนาท้องถิ่น ผ่าน อบจ.นครพนม



กรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งเข้ม 'นิคมสหกรณ์' ห้ามมีการเผาในเขตพื้นที่นิคมฯ เต็ดขาด

'ยุทธนา' ลุยขอคะแนนเสียง ซึ่งนายกอบจ.หนองคายสมัย 6

หนองคาย : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.หนองคาย ทั้งในเขตเทศบาลเมืองและต่างอำเภอ คืบคลานมาถึง กกต.ประจำ อบจ.หนองคาย เปิดรับสมัคร และได้ประกาศรับรองคุณสมบัติให้กับผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ทำให้ผู้สมัครแต่ละอำเภอ และแต่ละเขตต่างพากันลงพื้นที่หาเสียงขอคะแนนกันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการเลือกตั้งในชั้นแรกที่ 1 กุมภาพันธ์

สรุปพิเศษ

ผู้ละของขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 เป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่ตรงกับภารกิจเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร และการเผาในที่ที่เกษตรเพื่อเก็บปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจให้ได้หลายรอบต่อปี เช่น การเผาใบย่อย คอซังฟางข้าว และคอซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้ภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ก่อมลพิษ PM 2.5 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ภาคการเกษตร จึงมีมติให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาตรการเชิงรุกกับเกษตรกรที่ไม่ให้ความร่วมมือต่อการเผาผลาญผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดให้ พร้อมวางบทลงโทษที่จริงจัง ไม่ให้ลืมหื้ม เกิด



ธอนสิทธิ์ หรือไม่ได้ความช่วยเหลือ รวมทั้งพิจารณาความช่วยเหลือหรือชดเชยต่างๆ จากภาครัฐ และสิทธิการขาดเขตภาษีเงินได้ของรัฐบาลระดับตำบลนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ความสำคัญเรื่องแก้ไขปัญหาลูกผสมของ PM 2.5 เป็นอย่างมากโดยจะมีการส่งเสริมความร่วมมือกับเกษตรกรผู้ปลูกพืชสวน จึงขอเน้นย้ำว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกผสมของ PM 2.5 ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ โดย

